



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวพสุณา จุมปา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๐๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๐๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๒	นางสาวอรุณรัตน์ จักรแก้ว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๑๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๑๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๓	นางสาวณีย์ เหมกรณ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๘๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๘๒)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสุรินทร์ คุ้มเจริญเกียรติ)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวณีย์ เหมกรณ์  
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๘๒)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการ ยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรง ตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งใน สายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๔ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๔ เดือน</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๘)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๒๑๑๒๐๙๙๑๘</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. อื่น (ระบุ)..... .....</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๐</p>

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวณีย์ เหมกรณ์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๘๒)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๒ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

- กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด  
 กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
 ผลสำเร็จของงาน ( ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ )

กรณีศึกษาผู้หญิงไทยอายุ ๑๘ ปี สถานภาพโสด นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันมีอาชีพนักเรียน H.N.๒๑๕๗๑/๕๗ สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า มาเข้ารับการรักษา เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๔๕ น. ด้วย ๑๕ นาทีก่อนมาโรงพยาบาล เกิดเหตุซ้อนรถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ ศีรษะกระแทกพื้น จำเหตุการณ์ไม่ได้ มีอาการปวดศีรษะมาก ไม่มีคลื่นไส้ อาเจียน บริเวณขมับซ้ายและข้อมือขวามีอาการปวด บวม ประเมินและบันทึกการตรวจทางระบบประสาทและสัญญาณชีพ เพื่อติดตามและสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย แกร็บที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน อุณหภูมิร่างกาย ๓๗ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๘๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๖/๗๒ มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนที่ปลายนิ้ว ๙๙ เปอร์เซ็นต์ ระดับความรู้สึกตัว Glasgow coma scale ๑๕ คะแนน สมองตัวเอง (E<sub>๒</sub>) พูดคุยได้ไม่สับสน (V<sub>๕</sub>) ทำตามคำสั่งได้ (M<sub>๒</sub>) รูม่านตา ๒ ข้าง ขนาด ๓ มิลลิเมตรและมีปฏิกิริยาต่อแสง ดูแลจัดทำให้ออนศีรษะสูงประมาณ ๓๐ องศา เพื่อช่วยลดแรงดันในกะโหลกศีรษะ แพทย์ให้การรักษาโดยการถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ (CT Scan) ผลปกติ ไม่พบภาวะเลือดออกในสมอง ส่งตรวจถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) ผลปกติ ไม่พบกระดูกซี่โครงหัก ไม่พบภาวะเยื่อหุ้มปอดมีอากาศหรือเลือด ให้งดน้ำงดอาหารทางปากยกเว้นยา เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมของร่างกายเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินจะได้ช่วยเหลือได้ทันทั่วทั้ง ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๕% D/N/๒ จำนวน ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ในอัตรา ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ดูแลควบคุมอัตราการไหลของสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ให้ได้รับตามแผนการรักษาอย่างถูกต้อง และสังเกตบริเวณมือที่ได้รับสารน้ำไม่มีภาวะบวมแดง ดูแลประคบด้วยความเย็น (cold pack) บริเวณขมับซ้ายและข้อมือขวา เพื่อลดอาการปวดและบวม ซึ่งผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะลดลง บริเวณข้อมือขวาไม่มีอาการบวมเพิ่มมากขึ้น ให้คำแนะนำญาติสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ การสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องรีบมาพบแพทย์ เช่น ปวดศีรษะมาก มีอาเจียนพุ่ง ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง เอะอะไว้วายหยุดจัสับสนหรือซึมลง มีอาการชกเกร็งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือชัก ทั้งตัว ตาพร่า มองเห็นไม่ชัด หรือมองเห็นเป็นภาพซ้อน ปากเบี้ยว หรือแขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงลง แนะนำเกี่ยวกับการดูแลบาดแผลบริเวณขมับซ้ายและข้อมือขวา โดยการให้ประคบความเย็นภายใน ๒๔ ชั่วโมงแรก ต่อจากนั้นให้ประคบความร้อนเพื่อลดอาการบวมและการออกของเลือดใต้ชั้นผิวหนังจนอาการปวด บวมของบาดแผลทุเลาลงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ญาติได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนการรักษาและอาการของผู้ป่วย เพื่อให้คลายความวิตกกังวลลง ประเมินสัญญาณชีพซ้ำก่อนส่งผู้ป่วยไปห้องสังเกตอาการอุณหภูมิร่างกาย ๓๗ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๘๔ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๓๕/๖๙

มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิมตัวของออกซิเจนที่ปลายนิ้ว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ระดับความรู้สึกตัว Glasgow coma scale ๑๕ คะแนน ลืมตาได้เอง (E<sub>๔</sub>) พูดคุยได้ไม่สับสน (V<sub>๕</sub>) ทำตามคำสั่งได้ (M<sub>๖</sub>) รูปร่าง ๒ ข้าง ขนาด ๒ มิลลิเมตร และมีปฏิกิริยาต่อแสง ดูแลขณะเคลื่อนย้ายไปห้องสังเกตอาการและส่งเวรต่อพยาบาลที่ห้องสังเกตอาการ ระหว่างที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่ห้องสังเกตอาการเพื่อประเมินอาการเปลี่ยนแปลงได้ทำการตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ๑ ครั้งติดตามดูระดับความรู้สึกตัวและสัญญาณชีพจากฟอร์มปรอท ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี Glasgow coma scale ๑๕ คะแนน สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดที่รับการรักษาที่ห้องสังเกตอาการ ไม่มีอาการชักเกร็ง ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวและการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ เน้นย้ำถึงการสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องรีบมาพบแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวและดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสมและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ไม่มีนัดติดตามอาการ ผู้ป่วยปลอดภัยกลับบ้านได้โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน รวมการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา ๒ วัน

## ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความรู้ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะก่อนกลับบ้าน

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อลดความพิการที่อาจเกิดขึ้นได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
๒. ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดความพิการ
๓. พัฒนาด้านความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ